
 

 

 

รายงานผลการสํารวจความคิดเหน็ 

เรือง “ ความคาดหวังและความเชือมันทีมีต่อนายกสมาคมกฬีาฟุตบอลคนใหม่” 

    จากการทีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯกาํหนดให้มีการเลือกตงันายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวนัที  

กุมภาพนัธ์  นัน เพือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาในมิติทีเกียวกับการเลือกตงั

ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทย KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวตักรรมการพัฒนาทุนมนุษย ์

ร่วมกบัหลกัสูตรการบริหารนวตักรรมการสือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต จึงสํารวจคิดเห็นเรือง “ 

ความคาดหวังและความเชือมันทีมีต่อนายกสมาคมกฬีาฟุตบอลคนใหม่” 

         สําหรับการสํารวจดังกล่าวดําเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวนัที 27-29 

มกราคม 7โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทวัไปและผูที้สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึงมีอายตุงัแต่  ปีขึนไป

จาํนวน , 73 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90  เพศหญิง 447 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ซึงผลการ

วิเคราะห์ในประเด็นตา่งๆโดยภาพรวมพบวา่ 

ด้านความเชือมันทีมีต่อการพัฒนาและเปลียนแปลงของวงการฟุตบอลไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.09ไม่แน่ใจ 

รองลงมาร้อยละ 25.37 เชือมนัค่อนขา้งมาก ร้อยละ 20.60 เชือมนัมาก ร้อยละ16.82 เชือมนัค่อนขา้งน้อย ร้อยละ6.95 

เชือมนันอ้ย  และร้อยละ 2.17ไม่เชือมนั 

ด้านบุคคลทีคาดว่าจะได้รับการเลือกตัง อนัดบั ร้อยละ 40.10 ระบุคุณนวลพรรณ ลาํซาํ อนัดบั ร้อยละ22.50  

ระบุคุณพอลลีน งามพริง อนัดบั  ร้อยละ .89 ระบุคุณวรงค์ ทิวทศัน์ อนัดบั  ร้อยละ10.20 ระบุคุณคมกฤช นภาลยั 

และอนัดบั  ร้อยละ 8.31 ระบุคุณธนศกัดิ สุระประเสริฐ  

ด้านปัญหาทีคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนใหญ่ร้อยละ24.50 การวางรากฐานและ

โครงสร้างสําหรับพฒันาเยาวชน รองลงมาร้อยละ 22.39 การวางแผนพฒันาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 

17.86 การบริหารจดัการและยกระดบัฟุตบอลอาชีพสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ16.98 คุณภาพและมาตรฐานของกรรมการผู ้

ตดัสิน ร้อยละ 13.30 สิทธิประโยชน์และรายไดข้องสโมสรสมาชิกทีเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพ และอืนๆร้อยละ 

4.97    

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผูอ้าํนวยการศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต กล่าว

เพิมเติมว่าจากผลการสํารวจดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ในการเลือกตงันายกสมาคมคนใหม่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่

แน่ใจว่าผูไ้ด้รับการเลือกตงัจะมีการพฒันาและเปลียนแปลงได้มากน้อยแค่ไหน แต่เมือพิจารณาถึงบุคคลทีคาดว่าจะ

ได้รับการเลือกตงัพบว่าคุณนวลพรรณ ลาํซํา ได้รับการคาดหวงัมาเป็นอนัดบัหนึง ทงันีอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความ

พร้อมของทีมงานทีได้เปิดตวัแถลงข่าวรวมทงัประสบการณ์ทางดา้นกีฬาฟุตบอลในฐานะผูจ้ดัการทีมฟุตบอลทีมชาติ

ไทย ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และยิงไปกว่านันคือผลงานของทัพช้างศึกทีโชว์ฟอร์มเข้าตาคอลูกหนังใน

เอเชียนคพั  อยูใ่นขณะนีผนวกเขา้ไปดว้ยก็ได ้ 



ขณะเดียวกนัเมือพิจารณาถึงผลการสํารวจของ KBU SPORT POLLในมิติทีเกียวกบับุคคลซึงเหมาะกบัการเป็น

นายกสมาคมฯ ระหว่าง -  ธนัวาคม  ทีผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความนิยมในตัวผู้สมัครทังคุณนวลพรรณ ลํา

ซํา คณุพอลลนี งามพริง และคุณวรงค์ ทิวทัศน์ ต่างมีค่าเฉลยีในสัดส่วนทีเพมิขึนอย่างมีนัยสําคัญทัง  คน 

 พร้อมกนันันเมือพิจารณาในมิติทีเกียวกบัปัญหาทีกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้ผูน้าํคนใหม่เร่งปรับปรุงแกไ้ขเสียง

สะทอ้นส่วนใหญ่เน้นไปทีการวางรากฐานและโครงสร้างการพฒันาในระดบัเยาวชน ตามดว้ยการวางแผนพฒันาและ

เตรียมทีมชาติอยา่งเป็นระบบ 

ทีน่าสนใจในการสาํรวจครังนีถึงแมว้า่แฟนกีฬาหรือผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีสิทธิในการเลือกตงัก็ตามแต่การ

มีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็นและสะทอ้นมุมมองให้เห็นในมิติทีเกียวขอ้งกับการพฒันาและยกระดับวงการ

ฟุตบอลไทยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ได้นําไปเป็นฐานขอ้มูลสําหรับการบริหาร

จดัการไดเ้ช่นกนั 

ฝายสือสารและกจิการสังคม 

ศูนย์นวัตกรรมการพฒันาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

รายงาน 


